

คำถาม-คำตอบเรื่องแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ชุดที่ 2

คำถามข้อที่ 1 จำเป็นหรือไม่ ที่ผู้รับมอบอำนาจในการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าว ต้องเป็นพนักงานบริษัท ที่มีประสังคมเท่านั้นในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล หรือต้องเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกันกับ นายจ้างในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

คำตอบ ถ้ามาติดต่อยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้างไม่ต้องมอบอำนาจ มอบหมายใครมาดำเนินการแทนได้

คำถามข้อที่ 2 ศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวจะประกาศลงสื่ออื่นๆหน้าเว็บไซต์กรมหรือไม่ เนื่องจาก 1694โทรติดยาก

คำตอบ นายจ้างสามารถโหลดแบบฟอร์มแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th และ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien

คำถามข้อที่ 3 ผู้ติดตามของแรงงานที่เกิดในไทยต้องทำอะไรจะมีการออกบัตรให้หรือไม่

คำตอบ ยังไม่มีการออกบัตรให้ผู้ติดตาม

คำถามข้อที่ 4 นายจ้างต่างด้าวที่ต้องการยื่นเรื่องที่ศูนย์รับแจ้งฯวันที่ 24 นี้หากต้องการจะยื่นเรื่อง ณ ศูนย์ที่ไม่ใช่จังหวัดของตนเอง สามารถยื่นได้หรือไม่

คำตอบ ควรมายื่นที่ศูนย์ในจังหวัดของตนเอง เพื่อความรวดเร็วในการนัดสัมภาษณ์

คำถามข้อที่ 5 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สามารถรับคิวได้วันละกี่คิว

คำตอบ

คำถามข้อที่ 6 หากที่ศูนย์รับแจ้งฯ มีการรับรองคิวโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งจากทาง นายหน้าและ จนท. จะสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ทางหน่วยงานจะมีวิธีการจัดการอย่างไร

คำตอบ ร้องเรียนได้ที่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ผอ.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วน 1694 หรือที่ อธิบดีกรมการจัดหางาน

คำถามข้อที่ 7 อายุของผู้ขอเป็นนายจ้าง ขอได้ตั้งแต่อายุเท่าไร

คำตอบ กรณีนี้ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆ ไป ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

คำถามข้อที่ 8 แรงงานมีบัตรชมพูและมีเล่ม ci ที่ตีวีซ่าแล้วเป็นชื่อนายจ้างเก่า ต้องดำเนินการต่ออย่างไร

คำตอบ แรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูมีเล่ม CI ที่ตีวีซ่าแล้วเป็นชื่อนายจ้างเก่าจะต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของแรงงานต่างด้าว โดยใบอนุญาตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

คำถามข้อที่ 9 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในกรุงเทพมหานครมีกี่แห่ง ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง และต่างจังหวัดอยู่ที่ไหน ตรวจสอบได้อย่างไร

คำตอบ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวใน กทม.มี 11 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1694 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th